

ความสามารถในการแข่งขัน (2)

โดย Min Sen Edu. 19 กุมภาพันธ์ 2564

จากตอนที่แล้วที่กล่าวถึง ความสามารถในการแข่งขัน อันมีผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการปรับตัวของคนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาในกระแสหลัก ซึ่งมองตาม IMD และ WEF ซึ่งมันก็จะดูเหมือนไกลตัวไปสักนิด แต่วันนี้ใครจะให้มองใกล้ตัวเข้ามา ไม่ใช่เพียงความสามารถในการแข่งขัน แต่จะมองถึงความสามารถในการอยู่รอด และการปรับเปลี่ยนตนเองไปในทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปในหลากหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจรูปแบบงาน การศึกษา รวมไปถึงรูปแบบความรัก และแนวทางเลือกในระบบสังคม ฯ

หลังจาก วิกฤตการณ์สาธารณสุข ซึ่งจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมา ด้วยมุมมองของ McKinsey & Company ที่ทำนายเศรษฐกิจจะหดตัวในเกือบทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวลง 48 % การบินและการท่องเที่ยว 40 % ประกันภัย 32 % การธนาคาร 30 % อสังหาริมทรัพย์ 29 % รถยนต์ 29 % การเกษตร 28 % แฟชั่น 27 % แม้แต่การบริการทางการแพทย์ก็ยังหดตัวถึง 26 %

ปีนี้เรากำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่า Stagflation ที่เป็นเศรษฐกิจชะงักงัน ร่วมกับเงินเฟ้อ ซึ่งเคยเกิดมาแล้วในปี 1965 มีการว่างงานอย่างมาก ร่วมกับเงินเฟ้อ จุดรั้งเศรษฐกิจนานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี ส่งผลถึงปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย การมองในส่วนบุคคลในการเตรียมตัวรับและปรับตัวให้

อยู่รอด ซึ่งเป็นการแข่งขันกับตนเองเพื่อความอยู่รอด Georgia State University รายงานว่า เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอยอย่างหนัก ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12-18 เดือนในการฟื้นฟู แต่กลับมองว่าธุรกิจรับก่อสร้างจะได้รับผลกระทบน้อยมาก โดยเฉพาะขนาดเล็ก เนื่องจาก Work from Home จะทำให้บ้านจำนวนมากถูกปรับปรุง ให้เป็นกิ่งสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่าง ๆ จะปรับตัวลง จากการที่คนเคยเดินซื้อของในห้างจะกลับมาสู่การสั่งสินค้าให้มาส่งบ้าน หรือถ้าเดินก็ไม่เดินนาน คือ ซื้อของที่ต้องการแล้วรีบกลับ

แต่จากบทเรียนของญี่ปุ่นจะพบว่า ผู้คนต่างประหัดกันมากขึ้น การซื้อเสื้อผ้าสุดของชายลดลง 64.7 % ชุดทำงานผู้หญิงลดลง 37.4 % แต่ยอดขายเสื้อผ้าเซ็กซี่ เสื้อสตรีท่อนบนมียอดขายเพิ่มขึ้น เพราะการประชุมที่บ้าน มีการตั้งกล้อง ทำให้ท่อนบนต้องดูดี รวมถึงเกิดธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้าเฉพาะท่อนบน แถมแนะนำด้วยว่า ไม่ควรใช้เสื้อผ้าที่ลวดลาย ลายตาราง ทำให้คู่สนทนาลายตา หลีกเลี่ยงเสื้อสีทึมเพราะจะกลืนกับผนังห้อง ควรใช้เสื้อที่มีสีสว่าง สดใส รูปแบบร้านอาหารนอกจากจะมีการส่งอาหารส่งถึงบ้าน จนกลับมีการพัฒนาถึงการส่งเซฟไปทำให้อาหารให้ทานที่บ้าน นี่เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่เราจะต้องเตรียมการต่อไป

แม้แต่การศึกษาก็จะมีทิศทางที่เปลี่ยนไป โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRi มีการกล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งกล่าวถึงระบบความรับผิดชอบ โดยสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไทย การบริหารการเงิน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และให้โรงเรียนและ

ครูต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรง ให้เปิดเผยข้อมูลผลการสอบมาตรฐาน และประเมินคุณภาพของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้เลือกโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน กระจายอำนาจการบริหารให้โรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ปฏิรูปผลตอบแทนครูให้เชื่อมโยงกับผลสอบของนักเรียน และการศึกษายังต้องหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ เพื่อมิให้พวกเขาถูกละเลย โดยมีคำขวัญสำคัญ คือ เด็กเล็กได้เรียนต่อ เด็กโตมีงานทำ และการจะมีงานทำต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมนั้น ๆ

การมีความรักหรือความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นเครื่องจักร เป็น software ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างธรรมชาติ นอกจากถามตอบ แล้วยังมีการเริ่มบทสนทนา เรียกขาน อาจจะมีออกอ้อนได้ โดยเป็นรูปแบบ chatbot ที่ได้รับความนิยมในเอเชียที่มีชื่อว่า Xiaoice หรือเสี่ยวไอซ์ จาก Microsoft เป็นตัวแทนสาวน้อยวัย 18 ปี ที่สามารถเลียนแบบความเข้าใจของมนุษย์ แถมส่งข้อความว่าคิดถึง และชักชวนให้กลับมาคุยกัน หากเห็นผู้ใช้งานหายหน้าไปนานกว่าปกติ รวมถึงการคุยเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่ช่วงหลังการคุยกับต้นเขินขึ้น ด้วยการที่รัฐบาลจีนใส่ตัวกรองในเรื่องที่มีความอ่อนไหว ทำให้ chatbot นี้ลดความฉลาดลง แต่ความสามารถนี้ในโลกตะวันตกจะมีการขยายมากขึ้น

นอกจากนี้ขอก้าวในกระแสทางเลือกหรือกระแสรอง ที่มองถึงการต่อต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการต่อต้านของทุนนิยมที่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางประชาธิปไตยในวิถีใหม่ โดยการจำกัดความเติบโตโดยใช้กฎ อุณหพลศาสตร์ ระบบซับซ้อนเชิงพลวัตในระบบนิเวศ โดยขอก้าวถึงแนวคิดของ

Paul Feyerabend ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาของ Ludwig Wittgenstein ที่เชื่อว่าความเป็นจริงขึ้นกับภาษาและความหมายอย่างแยกจากกันไม่ได้ ทำให้เข้าใจถึงลัทธิอนาธิปไตยทางความรู้ โดยเห็นว่า ความรู้ไม่ควรถูกผูกขาดโดยระเบียบวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เข้มงวดในการใช้วิธีการเชิงประจักษ์นัก หากแต่ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่สะดวกในการศึกษา เขาเขียนหนังสือ Against Method ในปี 1975 งานเขียนของเขาเป็นที่อ้างถึงมากขึ้น เมื่อวิกฤตนิเวศอย่างรุนแรงที่วิทยาศาสตร์ช่วยอะไรไม่ได้ และเกิดการระแวงสงสัยในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ปฏิบัติอยู่

Murray Bookchin เขาเสนอทางออกในการต่อสู้กับระบบทุนนิยม คือ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหมดมีโอกาสสูงสุดในการมีกิจกรรมร่วมมือกับผู้อื่นและมีส่วนในการตัดสินใจของชุมชนของตน มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอนาธิปไตยที่ปฏิบัติ ไม่ใช่อนาธิปไตยเฉื่อยเนือยที่ต่อต้านวิทยาศาสตร์ และปลีกตัวไปตามลำพัง เขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลโดยตรงต่อความอยู่ดี หรือความป่วยไข้ของคนงาน เขาได้สร้าง นิเวศวิทยาเชิงสังคม การเคลื่อนไหวเพื่อขจัดความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ไม่เป็นธรรมในสังคมทุนนิยม โดยการสร้างชุมชนขนาดเล็กที่มีระบบการผลิตของตนแบบกระจายอำนาจ เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นคอมมูน คือ การลดทอนจำนวนและบทบาทสถาบันหน่วยงานรัฐให้มีขนาดเล็ก เป็นชุมชนที่มีการปกครองด้วยประชาธิปไตยโดยตรง ไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวแทนอย่างที่เป็นอย่างที่เป็นอย่างอยู่ในหลายประเทศขณะนี้

ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

จาก www.minsenconcept.com